

เป็นเวลา ๑๔ วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์ กรณีพบผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการที่ทางราชการกำหนดอาจต้องรับโทษตามกฎหมาย

๓. ให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑๐/ว ๗๘๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในการงดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโคและไฟฟ้่งไทยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้นายอำเภอ กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน มิให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ กัดปลาหรือการแข่งขันในลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ มิให้มีการจัดซ้อมชนไก่หรือกิจกรรมในลักษณะทำนองเดียวกัน หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง

๔. ให้อำเภอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่กำหนด ให้จังหวัดทราบทุกวันภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. และกรณีพบที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือมีการจับกุมดำเนินคดีให้รายงานจังหวัด ทราบทันที

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ทูลทุกระยะด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัฒนา พุฒิสชาติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ



QR Code สิ่งที่มาด้วย

ที่ทำการปกครองจังหวัด

(กลุ่มงานปกครอง)

โทร. ๐-๔๕๖๑-๑๕๕๑

โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๒๐๐๒

ของตุลาการจังหวัด
18/๑๑/๖๔

พค./๖๘๘/๒/๖๔

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔

เลขรับที่ ๐๖๖๖
วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔



ศูนย์โควิดฯ มท.

ที่ว่าการปกครองจังหวัดชลบุรี	๙
เลขที่ ๑๕๙	๐๖๐๐๔
วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔	

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๕๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รับข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ในประเด็นการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การป้องกันการลักลอบเล่นการพนัน การจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ แนะนำการควมามีโรคและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ"

เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้อสั่งการเชิงนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรการเข้มงวด ทั้งในพื้นที่ชายแดน เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติ การปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน เพื่อคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองและการขนส่งสินค้า จากประเทศเพื่อนบ้าน และการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามา ในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนแต่เดินทางไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง

หากพบว่ามิเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รู้เห็นเป็นใจ กับการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้รายงานให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป

๒. มาตรการเข้มงวดต่อการลักลอบเล่นการพนัน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการเข้มงวดไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ และให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ทาข่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จับกุม ดำเนินคดี

๓. มาตรการต่อกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑๐/ว ๗๘๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในการงดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนิด กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ขนโค และให้เฝ้าระวัง

/ตามมาตรการ ...

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด ตลอดจน
กำชับนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน มิให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่
กักปลา หรือการแข่งขันในลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบมิให้มีการจัดซ้อมชนไก่
หรือกิจกรรมในลักษณะทำนองเดียวกัน หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
แต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง

๔. การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ให้จังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
เพื่อพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบริหาร
จัดการ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ และชี้แจง สร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
การต่อต้านในพื้นที่

๕. การประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ให้จังหวัด
กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" และ
ขอความร่วมมือสถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษาจากระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ที่มอบหมายบุคลากร
ในสังกัดให้ความช่วยเหลือ/แนะนำ ในการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" แก่ประชาชน
ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์กรมหาชน) <https://www.dga.or.th/th/profile/2176/>

๖. ให้ทุกจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่กำหนด ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบทุกวันภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. และกรณีพบว่ามีกิจกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือมีการจับกุมดำเนินคดี ให้รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบทันที



(นายอนันต์ชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนม.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายพัฒนาสังคม โทร. ๐-๔๕๘๑-๔๖๗๖ ต่อ ๑๐๙

ที่ ศก ๕๑๐๑/ว ๕๖

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กระทรวงมหาดไทย

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ทุกท่านและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

พร้อมนี้ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๑๘.๑/ว ๒๔๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.pao.sisaket.go.th/งานสารบรรณ

(นายไกรศักดิ์ วรทัต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ด่วนที่สุด

ที่ ศก ๐๐๑๘.๑/๑ ๒๕๖๐



องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รับที่ 472
ศูนย์โควิดา ศก

เวลา 11.50 น.
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๔



เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทย

เรียน รอง ผอ.รมน.จว.ศ.ก. (ฝ่ายทหาร) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษณ์ ประธานหอการค้า จังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รับข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในประเด็นการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการป้องกันการลักลอบเล่นการพนัน การจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้อสั่งการเชิงนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

จังหวัดศรีสะเกษพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และให้อำเภอกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” โดยขอความร่วมมือสถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่มอบหมายบุคลากร ในสังกัดให้ความช่วยเหลือ/แนะนำ ในการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” แก่ประชาชน ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) <https://www.dga.or.th/th/profile/2176/>


๒. ให้อำเภอและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ใช้กลไกทางปกครองและกลไกสาธารณสุข โดยแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ กำกับติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยให้รายงานข้อมูลมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอใกล้เคียง และกำชับให้กักตัวสังเกตอาการที่บ้านหรือสถานที่ที่เหมาะสม

/เป็นเวลา...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

-จ.ศก.แจ้งข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รายละเอียดตาม
นส.แนบท้าย

-เพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งส่วนราชการใน
สังกัดฯทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป


(นางณัฐนันท์ ธนีสรีนันท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

19 ม.ค.64


(นายชูชาติ นิลवंดี)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
19 ม.ค. 64


(นางกมลลักษณ์ กุญคำสิงห์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


(นายพิพัฒน์ นารุน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

- ๑๓๓๖๖๖


(นายไกรศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ